



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์มอบรางวัลชนะเลิศให้โรงเรียนชนะเลิศการประกวดบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หวังเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ให้กับเยาวชน

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการประชุมประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้จัดโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 11 โรงเรียน ในพื้นที่ 10 เขต ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินโรงเรียนที่เข้ารับการประกวดจะดูจากผลการจัดบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ การจัดทำบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามข้อบังคับ โดยนักเรียนเป็นผู้จัดทำเอง ส่วนการพิจารณาผลการลงบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียนต้องเป็นปัจจุบัน สามารถปิดบัญชีของงบการเงิน แสดงผลการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ และมีการจัดทำงบกำไรขาดทุนประจำปีด้วย

จากการร่วมกันพิจารณาการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน ผลการตัดสินปรากฏว่า โรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดสิตาราม จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 3,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทราวาส ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 2,500 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท อีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลและโรงเรียนวัดปุณณาวาส ซึ่งโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสหกรณ์ ซึ่งการที่นักเรียนรู้จักวิธีการทำบัญชีรับจ่าย จะได้ฝึกความละเอียด ถี่ถ้วน ความรอบคอบ ความเป็นระเบียบ และฝึกหัดทักษะทางคณิตศาสตร์ และสามารถจัดทำบัญชี-รับจ่ายของตนเอง ส่วนกิจกรรมการบันทึกสรุปผลการประชุมสหกรณ์ เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการเขียนบันทึก การสรุปรายงานและฝึกคัดลายมือด้วย และเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญของการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์ให้กับนักเรียนด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ครบรอบ 20 ปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้นำกิจกรรมสหกรณ์มาสอนในโรงเรียน เนื่องจากต้องการให้พัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก ให้รู้จักหลักคิดในเรื่องของสหกรณ์ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน การแบ่งหน้าที่ในการทำงานร่วมกันและอยู่บนพื้นฐานของหลักประชาธิปไตย รวมพลังให้เป็นกลุ่มก้อน เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ และเข้าใจบทบาทของตนเองในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งการเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องงานสหกรณ์แก่เด็ก จะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างมีทิศทางและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นกำลังสำคัญพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติในอนาคตต่อไป